

# ANO ANG DAPAT MALAMAN NG VA PROVIDERS TUNGKOL SA VET-HOME

## Ano ang VET-HOME?

Ang mga Beterano na Nalalantad na Team-Sa Kalusugang Kinalabasan sa Militar na Pagkakalantad (VET-HOME) ay isang programa ng VA na nagsisilbi sa mga Beterano na may mga exposure sa kapaligirang militar. Ang pangunahing prayoridad nito ay ang pagsasagawa ng ipinag-uutos ng kongreso na pagsusuri sa pagpapatala ng telehealth para sa mga Beterano saanman sa United States.



## Paano ko matatawagan/hagilap ang VET-HOME?

 **Tumawag nang walang bayad:**

833-633-8846 o  
833-MEE-VTHM

*Pindutin ang 1 kung ikaw ay isang Beterano*

*Pindutin ang 2 kung isa kang VA provider*

 **Oras:**  
9:00a.m. hanggang 7:30p.m. ET

 **VET-HOME Portal:**  
[vethome.va.gov](http://vethome.va.gov)

## Paano nakakatulong ang VET-HOME sa mga provider ng VA?

Maaaring makipag-ugnayan ang mga provider ng VA sa VET-HOME para sa impormasyon tungkol sa:

- **Mga pagkakalantad sa kapaligirang militar** at kung paano nauugnay ang mga ito sa kalusugan ng mga Beterano
- Patnubay sa mga **pagsusuring diagnostic**
- **Ang programa sa pagpapatala ng kalusugan sa kapaligiran ng VA** at iba pang mga serbisyong nauugnay sa pagkakalantad

Ang mga VA provider na may mga klinikal na katanungan tungkol sa mga pagkakalantad sa kapaligirang militar ay ikokonekta sa isang klinika ng VET HOME. Ang isang klinika ng VET-HOME ay isang manggagamot, katulong na manggagamot, o nurse practitioner na may espesyal na pagsasanay sa mga pagkakalantad sa kapaligirang militar. Ang mga klinika ng VET HOME na ito ay matatagpuan sa buong United States.

Maaaring isaalang-alang ng mga tagapagbigay ng VA na ang mga pasyente ay may paulit-ulit, medikal na hindi maipaliwanag na mga sintomas na maglagay ng interfacility referral sa Salit na May Kinalaman sa Digmaan at Sentro ng Pag-aaral para sa Pinsala o War Related Illness and Injury Study Center (WRIISC).

Higit pang impormasyon tungkol sa WRIISC at ang proseso ng referral ay makukuha dito: [warrelatedillness](#).

**VA**



U.S. Department of Veterans Affairs  
Veterans Health Administration

## Ano ang mga rehistro ng kalusugang pangkapaligiran ng VA?

Ang mga rehistro ng kalusugang pangkapaligiran ng VA ay nagbibigay ng walang bayad na boluntaryong mga pagsusuring medikal sa pagkakalantad sa kapaligiran sa mga karapat-dapat na Beterano. Ang pagsusuri sa pagpapatala ay isang masusing kasaysayan at pisikal na may espesyal na atensyon sa mga sintomas at alalahanin na posibleng nauugnay sa mga pagkakalantad sa kapaligirang militar; hindi kasama dito ang paggamot o mga opinyon sa kapansanan. Matuto nang higit pa tungkol sa mga rehistro ng kalusugang pangkapaligiran ng VA sa: <https://www.publichealth.va.gov/exposures/benefits/registry-evaluation.asp>.

## Sino ang maaaring makipag-ugnayan sa VET-HOME?

Available ang VET-HOME para sa mga Beterano at VA provider. Ang mga VA provider ay hinihikayat na magbahagi ng impormasyon tungkol sa VET-HOME sa kanilang mga pasyente at kasamahan na nagnanais ng impormasyon tungkol sa mga pagsusuri sa pagpapatala ng VA. Sinumang Beterano na karapat-dapat para sa pagsusuri sa pagpapatala ng kalusugan sa kapaligiran ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa VET-HOME.

## Kung ako ay isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng VA, maaari ba akong umasa ng anumang komunikasyon mula sa VET HOME tungkol sa aking mga pasyente?

Ang lahat ng dokumentasyon ng VET-HOME ay ilalagay sa elektronikong pangkalusugang rekord (CPRS o Cerner) sa pasilidad ng VA sa tahanan ng Beterano. Ia-update din ng mga klinika ng VET-HOME ang listahan ng problema ng Beterano. Kung sakaling magkaroon ng anumang klinikal na makabuluhang abnormalidad (tulad ng bagong cancer o kritikal na mga lab), makikipag-ugnayan ang mga klinika sa VET-HOME sa pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga ng Beterano sa pamamagitan ng closed-loop na komunikasyon.

## Ang VA ay kasalukuyang nag-aalok ng mga sumusunod na rehistro ng kalusugang pangkapaligiran:

- [Agent Orange Registry](#)
- [Airborne Hazards and Open Burn Pit Registry](#)
- [Gulf War Registry](#)
- [Registry ng Ionizing Radiation](#)
- [Naubos na Uranium Follow-Up na Programa](#)
- [Toxic Embedded Fragment Surveillance Center](#)

## Dapat ko bang i-refer ang isang Beterano sa VET-HOME para sa paggamot para sa isang isyu na may kaugnayan sa kalusugan?

Dahil ang mga klinika ng VET-HOME ay hindi sumusunod sa mga Beterano sa paglipas ng panahon, ang paggamot ay nasa labas ng kanilang saklaw. Ang mga beterano na nangangailangan ng paggamot sa mga sintomas o kundisyon na nauugnay sa mga pagkakalantad sa kapaligirang militar ay hinihikayat na mag-follow up sa kanilang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga at/o naaangkop na espesyalista.

## Makakatulong ba ang VET-HOME o paglahok sa pagsusuri sa pagpapatala sa mga Beterano na makatanggap ng mga benepisyo ng VA?

Bagama't maaaring gamitin ang mga pagsusuri sa pagpapatala upang suportahan ang mga paghahabol sa kapansanan, hiwalay ang mga ito at naiiba sa mga pagsusuri sa kapansanan. Bilang isang programa ng Veterans Health Administration, ang VET-HOME ay hindi pinahihintulutan na magbigay ng mga opinyon sa sanhi ng mga paghahabol sa kapansanan, na nasa ilalim ng saklaw ng Administrasyon ng Benepisyo sa mga Beterano Veterans Benefits Administratio. Ang mga beterano na may mga tanong o alalahanin na may kaugnayan sa mga paghahabol sa kapansanan ay hinihikayat na tumawag sa 1-800-827-1000 o maghain ng claim online sa [www.va.gov/disability](http://www.va.gov/disability).

## Saan ako makakahanap ng karagdagang impormasyon online?

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang [VET-HOME web page](#).

Para sa impormasyon tungkol sa mga pagkakalantad sa kapaligirang militar, pumunta sa [publichealth.va.gov/exposures/index.asp](http://publichealth.va.gov/exposures/index.asp).

VA



U.S. Department of Veterans Affairs  
Veterans Health Administration

